



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
11 พฤษภาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 10 พ.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,630 ราย ยอดสะสม 85,005 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย เสียชีวิตสะสม 421 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,603 ราย ยังรักษาอยู่ 29,376 ราย แบ่งเป็น ในรพ. 19,948 ราย และรพ.สนาม 9,428 ราย เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 1,151 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 389 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ป่วยสะสม 159,572,593 ราย เสียชีวิต 3,316,542 ราย รักษาหายแล้ว 137,239,676 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ บ.ไบโอเอ็นเทค** พันธมิตรผลิตวัคซีนของไฟเซอร์ ประกาศแผนสร้างโรงงานในสิงคโปร์ **อินเดีย**ป่วยเพิ่มกว่า 3.66 แสนราย แพทย์ขอให้ล็อกดาวน์ **มาเลเซีย** ยกกระดับมาตรการควบคุมทางสังคมทั่วประเทศ 3 สัปดาห์ เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาด **อังกฤษ** เตรียมผ่อนคลายนโยบายการล็อกดาวน์ **เวียดนาม** เผชิญการแพร่ระบาดระลอกใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิดกลายเป็นผู้เสียชีวิตในหลายพื้นที่ **สิงคโปร์** เร่งตรวจหาเชื้อพนักงานประจำท่าอากาศยานนานาชาติขงจังหวัดหลายพันคน หลังพบเชื่อมโยงผู้ติดเชื้อในชุมชน

มาตรการของ สร. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. และคณะ เฝ้ารับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ 4 เครื่อง ยาฟาวิพิราเวียร์ 50,000 เม็ด เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19 และนพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. เฝ้ากราบทูลถวายรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, ch, mco7, thailandplus, thaigov, voicetv, thebangkokinsight

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เผย ขณะนี้การระบาดส่วนใหญ่ยังพบในพื้นที่กรุงเทพฯ สร.ได้ช่วยคลี่คลายปัญหาตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยจัดตั้งศูนย์ฯ แกร็บและส่งต่อผู้ป่วยโควิด 19 ช่วยแก้ไขปัญหาระเบิดการบริหารจัดการเตียง ตั้งรพ.บุษราคัม ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว หรือผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยถึงปานกลาง ใช้แพทย์จากทั่วประเทศโดยไม่ให้กระทบกับแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยอยู่แล้ว ส่วนยาฟาวิพิราเวียร์ มีนโยบายต้องสำรองให้มีหมุนเวียนในคลัง พร้อมจัดหาสั่งซื้อเพิ่มเติม และจะต้องพึ่งพาตัวเอง โดยอก.เริ่มผลิตยาเองคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย. และเดือนนี้ประเทศไทยจะมีวัคซีนซิโนแวครวม 3.5 ล้านโดสที่อก.เป็นผู้นำเข้า ส่วนเดือน มิ.ย. มีวัคซีนแอสตราเซนเนกาล็อตใหญ่ทยอยนำมาฉีดให้ประชาชน

-นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สร. ยืนยันว่า กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค จะได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนกา ทั้งนี้ ได้เปิดช่องทางลงทะเบียนด้วยตนเองที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน รวมถึง อสม. เป็นกำลังหลักในการขยายข่าวสารและสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในหมู่บ้านด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, mco7, js100, INN, workpointtoday, thebangkokinsight

-รมว.สธ. กล่าวถึงแผนบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ว่า วัคซีนแอสตราเซนเนกาจะเป็นวัคซีนหลักของไทย ซึ่งผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ ผ่านการตรวจสอบจากต่างประเทศและได้มาตรฐานในระดับสากล จะเริ่มส่งให้ได้ช่วงต้นเดือน มิ.ย. ทั้งนี้ กระบวนการพิจารณานำเข้าวัคซีนมาให้บริการ ผ่านการคิดวิเคราะห์ ค่าจนถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย โดยคกก.วิชาการด้านการใช้วัคซีน นอกจากนี้ ต้องผ่านการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอย. ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐจัดหาวัคซีนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ส่วนการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ จะมีเกณฑ์การจ่ายชดเชยให้ตามกฎหมายและรัฐพร้อมจะเข้าไปดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, มติชน, thaigov, acnews, thebangkokinsight, thailandplus

-รมว.สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร ติดตามสถานการณ์โรคโควิด 19 ใน จ.สมุทรปราการ และให้กำลังบุคลากรสาธารณสุข จนท.ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ที่รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ และรพ.บางจาก ซึ่งการระบาดพบในโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนใกล้เคียง ให้ปิดทำความสะอาดโรงงานที่พบผู้ติดเชื้อ ใช้กลยุทธ์ Bubble and Seal และจัดตั้ง Factory Quarantine เพื่อกักตัวกลุ่มผู้สัมผัสในโรงงาน กำกับวงการแพร่ระบาดป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนในครอบครัวและชุมชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ workpointtoday

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ตรวจสอบห้อง ICU ส่วนต่อขยายของรพ.ราชวิถี เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อกลุ่มสีแดง 10 เตียง เปิดรับผู้ป่วย 11 พ.ค.นี้ เตรียมขยายอีก 2 เฟสหากผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มขึ้น โดยการระบาดในกรุงเทพฯ ขณะนี้การควบคุมโรคยังทำได้ยาก การตรวจคัดกรองเชิงรุกล่าช้า ได้มอบกรมควบคุมโรคเข้ามาช่วยสนับสนุน

-นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า ขณะนี้เตียง ICU 69 เตียง เต็มหมดแล้ว จึงต้องขยายเพื่อรับผู้ป่วยกลุ่มอาการสีแดงซึ่งมีภาวะปอดอักเสบ ระดับออกซิเจนต่ำ โดยหมุนเวียนบุคลากรทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้ป่วย ICU มาดูแล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, INN

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. ห่วงปัญหาแรงงานต่างชาติลักลอบเข้าประเทศ อาจนำเชื้อโควิด 19 มาแพร่ในประเทศ กำชับให้จังหวัดที่มีพื้นที่

ประเด็นข่าว

ชายแดนฝั่งระวีง ขอฝ่ายปกครองกำกับติดตาม และขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมรอนามัย เผย 7 เมฆุให้คณค่างโขขนคกร เสริมสร้งภูมิคุ้มกัน ลดการติดเชื้อในระบบทางเดิน หายใจ และลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้แก่ ไซยัดใส่ ติมเลือดหมู ติมย่ำปลาทุ ติมจัดค้ำถึงเต้ำหู่ไซ่ ปลานิ่งขิง ปลาผัดเปรี้ยวหวาน และ ข้าวผัดหอยลาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ js100, mthai

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงข้อขัดแย้งเรื่องการตั้งรพ.สนามของรพ.มงกุฎวัฒนะ ว่า ผู้ประกอบกิจการได้ยื่น ขออนุมัติเปิดรพ.สนาม เมื่อ 5 พ.ค. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จะสามารถเปิดให้บริการได้เมื่อกรมฯ ตรวจสอบสถานที่ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนด จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการจัดตั้งรพ.สนาม จะมีการควบคุมมาตรฐานการดำเนินการตั้งแต่การเลือกสถานที่ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ระบบการดูแลรักษา/ส่งต่อผู้ป่วย ระบบสื่อสาร การป้องกันควบคุมการติดเชื้อ ระบบรักษาความปลอดภัย การจัดการขยะและน้ำเสีย การ ยอมรับของชุมชน โดยบูรณาการความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยโควิด 19 และมีความปลอดภัยสูงสุดแก่ที่ ประชาชนโดยรอบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ ระบุ วัคซีนโควิดป้องกันไม่ให้ป่วยรุนแรงและเสียชีวิต พบโอกาส ติดเชื่อน้อยลง ถึงแม้ป้องกันได้ไม่ 100% ทั้งยังเป็น การป้องกันคนรอบข้างด้วย โดยเฉพาะคนในครอบครัวที่ไม่ค่อยได้ออกนอกบ้าน ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุด คือต้องได้รับวัคซีนหมู่่มากให้เร็วที่สุด เพื่อลดความสูญเสียด้านสุขภาพ ร่างกาย เศรษฐกิจและสังคม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. เผยผลตรวจหาเชื้อเชิงรุกในชุมชนคลองเตย ตั้งแต่ 27 เม.ย. - 9 พ.ค. รวม 19,623 ราย ตรวจเพิ่ม 3,469 ราย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 177 ราย จะตรวจเชิงรุกให้ได้มากที่สุดและเร่งฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมการระบาดในชุมชนให้เร็วที่สุด พร้อมขยายเวลาปิดตลาดห้วยขวางถึง 16 พ.ค.

-นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เผยว่า ขยายเวลาศูนย์คัดกรองหาเชื้อโควิด 19 เชิงรุกแก่ผู้ประกันตนแรงงานนอกระบบ และประชาชนทั่วไป ฟรี ที่ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง กรุงเทพฯ ถึงวันที่ 31 พ.ค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, สยามรัฐ

-หลังมีพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ วันที่ 22 พ.ค. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ประสาน สธ. เพื่อขอให้บุคลากรของ รัฐสภา สื่อมวลชน รวมถึงจนท.ที่ร่วมประชุมสภา ได้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ก่อนเปิดประชุมสภา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7

-สปสช. เตือน รพ.เอกชน ห้ามเก็บค่ารักษาจากผู้ป่วยโควิด 19 ตามประกาศของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ผู้จัดการ, 77kaoded

-เพจศูนย์ข้อมูล Covid-19 จ.ลำปาง ระบุว่า ผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 รายแรกของจังหวัด เป็นชายไทย อายุ 34 ปี ติดเชื้อจากต่างจังหวัด มีโรคอ้วน น้ำหนัก 140 กก. ระหว่างรักษามีอาการปอดอักเสบรุนแรงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ สุดท้ายเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, บ้านเมือง

-ผู้ว่าฯ นครปฐม รับมอบรพ.สนามแห่งที่ 2 รองรับผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 130 เตียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-น.ส.สรณภักดิ์ อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระบุ ได้รับการประสานจากภาคีเครือข่ายคนพิการว่ากรม สุขภาพจัดเตรียมฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับคนพิการกลุ่มออทิสติก ผู้บกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ ดาวน์ซินโดรม สมาธิสั้น ผู้ป่วยจิตเวช และบุคคล ในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน ที่อยู่ในความดูแลของกรมฯ จำนวนกว่า 2,000 คน นำร่องในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี รอบแรกเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ 18 ปีขึ้นไป เปิดลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 11-20 พ.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-สมาคมผู้ประกอบการรับเหมาแรงงาน เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับแรงงานอายุ 18 -59 ปี เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อมากที่สุด ขณะที่ประธานหอการค้าต่างประเทศในไทย หรือประธานหอการค้าจีน-รัสเซีย-สหรัฐฯ ในไทย ให้ช่วยเจรจาซื้อวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติมให้รัฐบาลไทย เพื่อเร่งเปิดประเทศ

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

อันตรายจากน้ำยาซักผ้าขาวผสมน้ำยาล้างห้องน้ำ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, thailandplus, nationtv, newtw

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. เตือนประชาชนใช้น้ำยาซักผ้าขาว น้ำยาล้างห้องน้ำอย่างระมัดระวัง ห้ามนำผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ประเภทมา ผสมกัน เพราะสารเคมีในผลิตภัณฑ์อาจทำปฏิกิริยากันเกิดเป็นก๊าซพิษ เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างรุนแรง ควรอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุบน ฉลากอย่างเคร่งครัด